

MATICRON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Date : 25 ก.ย. 2543	Page : 16
Keyword	Source : เติมนิวส์ No. 43395277

“คิดถึง...สมเด็จพระเจ้า” น้อมรำลึกพระมหากษัตริย์คุณ

“คิดถึง...สมเด็จพระเจ้า” ถือเป็นงานหลักที่ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและสยามดิสคัฟเวอร์ซีเอ็นเตอร์ได้ร่วมกันจัดขึ้นทุกปีเพื่อร่วมถวายสักการะราชสรีระ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีเมตตาในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงกล่าวว่า จากความพิเศษที่ปีนี้ถือเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และรวมถึงเป็นปีที่องค์การยูเนสโกประกาศเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณเป็นปูชนียบุคคลสำคัญของโลก ผู้ทรงมีผลงานดีเด่นในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ซึ่งถือเป็นสตรีไทยพระองค์แรกที่ได้รับการถวายพระเกียรตินี้ จากองค์การยูเนสโก ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและสยามดิสคัฟเวอร์ซีเอ็นเตอร์ จึงได้จัดงานคิดถึงสมเด็จพระเจ้า ขึ้นระหว่างวันที่ 16-31 ต.ค. ณ สยามดิสคัฟเวอร์ซีเอ็นเตอร์ โดยในวันที่ 16 ต.ค. จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน

นางชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินเตอร์คอนติเนนตัลโฮเต็ล จำกัด กล่าวถึงรายละเอียดของงานว่า มีสิ่งที่น่าสนใจหลายส่วนด้วยกัน โดยลำดับแรกเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี ซึ่งจะมีการนำรูปแบบการจัดนิทรรศการในแบบทันสมัย มีการดำเนินเรื่องราวด้วยภาพเนื้อหา ที่มีคำบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ด้านการศึกษา รวมไปถึงพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และพระราช

กรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนไทย โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ริเริ่มโครงการพัฒนาโดยคุณ ขึ้นเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและทรงงานพัฒนาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

“สิ่งที่เป็นความโดดเด่นของการจัดงาน





100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF HER ROYAL
 THE PRINCESS MOTHER
 SOMDEJ PHRA SRINAGARINDRA BOROMARAJ

ครั้งนี้คือ จะมีการฉายภาพยนตร์ซึ่งทางมูลนิธิแม่
 ฟ้าหลวงฯ ใช้เวลาร่วม 2 ปีจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิม
 พระเกียรติ เนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระราชประวัติของ
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตลอดจน
 พระชนม์ชีพ นำมาเสนอสู่สายตาของผู้เข้าชม
 งานนี้ โดยใช้เทคนิคทันสมัยจัดฉายภาพยนตร์
 ผ่านจอภาพจำนวนสี่จอ และที่สำคัญในการนำ
 ภาพยนตร์ดังกล่าวมาฉาย ถือเป็นกรนำมาแสดง
 ในประเทศไทยครั้งแรก หลังจากนำไป



นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงาน
 และผลิตภัณฑ์ของโครงการพัฒนาโดยคุณและ
 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงอาทิ แมกคาเดเมีย, กาแฟ,
 พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ผักผลไม้สดรวม
 ถึงผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม ประเภท
 สิ่งทอ เช่น พรหมฝ้ายทอมือ
 ฝ้ายฝ้ายทอมือ, เสื้อทอจกกก
 และหมอนผ้าฝ้าย รวมถึงกระดาษ
 สามารถจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยา
 เพื่อนำรายได้สมทบทุน
 มูลนิธิฯ ด้วย.